



จดหมายข่าว

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑๒ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลโนนสูง

อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

Nonsung Subdistrict Municipality



“ โนนสูง
ท้องถิ่นน่าอยู่ ”

โครงการเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓



เนื่องด้วยวันที่ ๒๐ กันยายน ของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกและส่งเสริมให้เยาวชนไทยใส่ใจในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ในครั้งนี้ เทศบาลตำบลโนนสูง ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ได้ร่วมจัดโครงการเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ขึ้น ในโครงการประกอบด้วยกิจกรรมการปล่อยปลา ปลูกต้นไม้ และทำความสะอาดบริเวณพื้นที่สาธารณะ โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๓ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำสวนผัก ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา



โครงการความร่วมมือ ระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงฯ



เทศบาลตำบลโนนสูง ร่วมกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ ๑ งานออกแบบรายละเอียดงานโยธา โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ ๒ ช่วงนครราชสีมา - หนองคาย) เพื่อประชุมรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง ต่อขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลโนนสูง

การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้พิการ ในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง



เทศบาลตำบลโนนสูง นำโดยนายประสงค์ โพธิ์มีศิริ นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ได้เข้าเยี่ยมผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง พร้อมมอบสิ่งของสำหรับอุปโภคบริโภค และเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยเข้าเยี่ยมเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ ด้วยความปรารถนาดีและความห่วงใยจากเทศบาลตำบลโนนสูง และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา

โครงการปรับปรุงผิวจราจร เป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต



เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ถนนสำหรับสัญจรในเขตเทศบาลตำบลโนนสูงให้เกิดความปลอดภัยจากถนนเก่าที่เสื่อมสภาพอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนน ในการนี้ เทศบาลตำบลโนนสูง โดยกองช่าง และเจ้าหน้าที่ปรับปรุงถนน ได้เข้าดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างความปลอดภัยในการเดินทาง และลดอุบัติเหตุทางถนน โดยได้ดำเนินการเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ด้วยความปรารถนาดีและความหวังใจจากเทศบาลตำบลโนนสูง

